

นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

บริษัท คิมบอล อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (“คิมบอล อิเล็กทรอนิกส์” หรือ “คิมบอล”) ขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของเรา บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน และเราต้องการให้พนักงานทุกท่านเข้าใจวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลเหล่านี้ นโยบายนี้ไม่ได้ครอบคลุมข้อมูลที่รวบรวมผ่านช่องทางอื่น เช่น เว็บไซต์ อีเมล หรือการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ซึ่งอาจถูกจัดเก็บโดยบุคคลที่สาม

การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ พนักงานถือว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใดๆ โปรดระงับการใช้งานเว็บไซต์และหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางใดๆ โปรดอย่าเข้าใช้งานหรือให้ข้อมูลแก่เราผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือช่องทางอื่นๆ เช่น อีเมล ข้อความ และการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับการยินยอมของคุณและกิจกรรมที่คุณทำบนเว็บไซต์ เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ชื่อผู้ใช้ อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่คุณสามารถเลือกเปิดเผยได้ตามความสมัครใจ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อการ (ระบุวัตถุประสงค์) เช่น การติดต่อสื่อสาร การปรับปรุงบริการ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี และเพื่อบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เราอาจจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจากพนักงาน เช่น เลขประจำตัวประชาชน เลขประกันสังคม และข้อมูลสุขภาพ (เมื่อได้รับความยินยอม) ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น การจ่ายเงินเดือน การบริหารสิทธิประโยชน์ และการดูแลสุขภาพของพนักงาน

โดยเราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณเป็นความลับและดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือวิธีอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยคิมบอลหรือองค์กรอื่นที่ทำงานร่วมกับคิมบอล

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติผ่านคุกกี้และวิธีการอื่นๆ

เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราอาจใช้คุกกี้ (Cookies) และเว็บเบคอน (Web Beacons) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของคุณ เช่น หน้าเว็บที่คุณเข้าชม หรือปุ่มที่คุณคลิก ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น และทำให้การใช้งานของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เราอาจใช้เว็บเบคอน เพื่อติดตามสถิติการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้เราพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น หากคุณไม่ต้องการให้เราเก็บข้อมูลเหล่านี้ คุณสามารถปรับตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้

การนำข้อมูลที่จัดเก็บมาใช้

เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อระบุตัวตนของผู้ขายและลูกค้าของเรา
- เพื่อสื่อสารกับผู้ขายและลูกค้าของเราที่เป็นบุคคลที่สาม
- เพื่อให้บริการที่ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการ
- เพื่อให้เรามีการสนับสนุนลูกค้าที่ดีขึ้น
- เพื่อปรับปรุงทางการตลาดและการส่งเสริมการขายของเรา
- เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย
- เพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่คุณให้ไว้หรือที่เราอาจอธิบายเมื่อคุณให้ข้อมูล
- เพื่อจุดประสงค์อื่นใดโดยได้รับความยินยอมจากคุณ

การเปิดเผยข้อมูล

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราขอรับรองว่า จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้า ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:

- ร้องขอตามกฎหมายและการสอบสวน

เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่จำเป็น

เช่น เพื่อป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของศาล เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

- **ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม**

ในบางครั้งเราอาจมีความจำเป็นต้องจัดจ้างบริษัทภายนอกเพื่อช่วยเหลือธุรกิจของเรา ซึ่งอาจทำให้ต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทเหล่านั้น

โดยเราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณเฉพาะเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น

โดยบริษัทเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่เรารับรู้

- **การโอนกิจการ**

– ในระหว่างการเติบโตของธุรกิจ

เราอาจมีการควบรวมกิจการหรือขายบางส่วนของธุรกิจ

ข้อมูลของท่านอาจถูกโอนไปยังบริษัทใหม่ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจต่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านยังคงได้รับการปกป้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้

- **การให้ความคุ้มครองของคิมบอล**

– และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองสิทธิของลูกค้า พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย

– อย่างไรก็ตาม

เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลบางส่วนในกรณีที่ถูกกฎหมายกำหนด

หรือเพื่อป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย

– เช่น

– การฉ้อโกง

แต่เราจะไม่นำข้อมูลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ

การเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ

และจะพิจารณาคำขอของคุณในการจำกัดการใช้ข้อมูลอย่างรอบคอบ

– อย่างไรก็ตาม

เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคและกฎหมาย

เราอาจไม่สามารถลบข้อมูลของคุณออกจากระบบได้ทั้งหมด

และอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลบางส่วนไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือเพื่อรักษาความถูกต้องของบริการของเรา

หากต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันที่คุณใช้งาน และทำการแก้ไขได้โดยตรง หรือหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเราได้ทีอีเมล keiprivacy@kimballelectronics.com

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การล็อกเข้าถึง และการตรวจสอบสิทธิ์หลายชั้น เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเทคโนโลยีไซเบอร์มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงไม่มีระบบใดที่ปลอดภัย 100% ดังนั้น

เราจึงขอแนะนำให้คุณระมัดระวังในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรอบคอบ เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม เมื่อท่านคลิกลิงก์เหล่านี้ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ๆ โดยตรง

บริษัทของเราไม่รับผิดชอบต่อนโยบายหรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น

ในกรณีที่คุณยินยอมให้เราโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สาม เราจะดำเนินการโอนข้อมูลดังกล่าวภายใต้ข้อตกลงที่กำหนดให้บุคคลที่สามต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลที่เรตตั้งไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม

คิมบอลอยู่ภายใต้การตรวจสอบและการบังคับใช้ของคณะกรรมการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกา (FTC)

ผู้ปกครอง เด็กและผู้ให้บริการ

ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่สามารถใช้บริการของเราได้

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เราขอแนะนำให้ผู้ปกครองดูแลและควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โปรดขอความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะส่งข้อมูลใด ๆ มาให้เรา

Kimball Electronics ดำเนินธุรกิจแบบธุรกิจต่อธุรกิจ และไม่ได้มีการชักชวนหรือขายให้ลงทุน

กฎระเบียบข้อบังคับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

การแปลนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

หากท่านไม่ใช่พลเมืองสหรัฐอเมริกาและใช้บริการของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกถ่ายโอนและเก็บไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ที่บริษัทคิมบอลดำเนินการ การใช้บริการของเราถือเป็นการยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลข้ามประเทศดังกล่าว

สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร :

หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาแจ้งมายังผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติ (Privacy Compliance Manager) ตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่อีเมล keiprivacy@kimballelectronics.com เพื่อให้เราได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้ท่านโดยเร็วที่สุด หากพบเห็นการกระทำใดๆ ที่ละเมิดความเป็นส่วนตัว สามารถแจ้งมายังสายด่วนของเราที่ <https://hotline.kimballelectronics.com> ได้ทันที

สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เป็นพลเมืองของประเทศในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร: เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ

ตามหลักเกณฑ์คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร และมีข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สามารถติดต่อเราได้ทั้งที่อีเมล keiprivacy@kimballelectronics.com หรือสายด่วน <https://hotline.kimballelectronics.com>

กรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของคุณได้ คุณมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องเพื่อขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย

ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในภาคผนวก

1

ของหลักเกณฑ์

DPF

ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US)

คิมบอลอิเล็กทรอนิกส์ยินดีให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของทั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (DPAs) และสำนักงานคณะกรรมการข้อมูล (ICO) ของสหราชอาณาจักร เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้น

คิมบอลอิเล็กทรอนิกส์ให้ความสำคัญสูงสุดกับความเป็นส่วนตัวของคุณและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (DPF EU-US) รวมถึงขยายไปยังสหราชอาณาจักร ตามที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย หากมีข้อกำหนดใดขัดแย้งกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา จะถือเอาหลักการ DPF EU-US เป็นหลักเสมอ คุณสามารถตรวจสอบใบรับรอง DPF ของเราได้ที่นี่ <https://www.dataprivacyframework.gov/>

หมายเหตุ

การสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ต้องเป็นลายลักษณ์อักษร และอ้างอิงนโยบายฉบับนี้ โดยถือว่าการรับทราบเมื่อมีการส่ง โดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน, ไปรษณีย์รับรอง (ขอรับใบรับรองการส่งคืน), หรือบริการจัดส่งด่วนเชิงพาณิชย์ พร้อมหลักฐานการรับ คิมบอลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการติดต่อ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในนโยบายฉบับปรับปรุง ดังนั้น
ผู้ส่งจึงควรตรวจสอบที่อยู่ให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนส่ง

Kimball Electronics, Inc.

Privacy Compliance Manager

1205 Kimball Blvd.

Jasper, IN 47549

USA

KEIPrivacy@kimballelectronics.com

ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน – ความเป็นส่วนตัว

Kimball Electronics ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า และซัพพลายเออร์

โดยเราได้ฝึกอบรมพนักงานและมีนโยบายที่เข้มงวดเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัยของข้อมูลทั้งหมด

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของเรา

หรือคู่มือพนักงานและการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะประเทศบนอินทราเน็ต (Intranet)

ซึ่งจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณกับคิมบอลหากต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราที่อีเมล

KEIPrivacy@kimballelectronics.com

นโยบายความเป็นส่วนตัว

a) นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของพนักงาน

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของทรัพย์สินและพนักงาน บริษัท Kimball Electronics ขอแจ้งให้ทราบว่า พนักงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท อาจต้องผ่านการตรวจค้นเมื่อเข้ามาในบริเวณหรือสถานที่ทำงานของบริษัท และบริษัทมีสิทธิในการตรวจสอบทรัพย์สินส่วนตัวของพนักงานทุกคน ซึ่งรวมถึงสิ่งของที่พนักงานนำเข้ามาในบริษัท เช่น ยานพาหนะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งของที่เก็บไว้ในพื้นที่ส่วนตัวภายในบริษัท

b) นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลพนักงาน

เราตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานมีความสำคัญ เราจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลเหล่านี้ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด และขอให้คุณมั่นใจได้ว่าเราจะจัดการกับข้อมูลของท่านอย่างรอบคอบ นโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเผยข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเรา โดยคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของเรา และการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะประเทศ ซึ่งจะอธิบายอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม การนำข้อมูลไปใช้ และสิทธิของคุณในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น ในบางกรณี เราอาจขอให้คุณลงนามยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจง

ะงของบริษัทในเครือของเราและข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ขัดแย้งกับนโยบายหลักของเรา

การยินยอมเพิ่มเติมเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราระบุไว้ในเอกสารการยินยอมนั้นๆ และจะไม่ขัดแย้งกับนโยบายฉบับนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจในระดับสากลและปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เราจึงต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของพนักงานในหลายด้าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่การงาน สัญชาติ สถานที่ทำงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ภาษี และประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง และยังรวมไปถึงข้อมูล ชื่อ-นามสกุล รหัสผู้ใช้ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่อาศัย ข้อมูลทางการเงินและบัญชีธนาคาร หมายเลขประจำตัวประชาชน (เช่น หมายเลขประกันสังคม เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ใบอนุญาตขับขี่ ฯลฯ) วันเดือนปีเกิด เพศ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สุขภาพและข้อมูลเกี่ยวกับความบกพร่องทางร่างกาย ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว (เช่น สถานภาพสมรส ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว ฯลฯ) ข้อมูลองค์กรการค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น หากคุณส่งข้อมูลใดๆ ไปยัง Kimball Electronics โดยไม่ได้รับคำขอ เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะผ่านทางอีเมลล์ ที่อยู่อาศัย หรือวิธีการใดๆ ก็ตาม ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมแล้ว ที่จะให้ Kimball Electronics หรือบริษัทที่คิมบอลจ้างมาทำงานให้ (ผู้รับเหมาช่วง) นำข้อมูลของคุณไป จัดเก็บ, ทำลาย, ประมวลผล, เปิดเผย หรือ ใช้ประโยชน์ในทางอื่นๆ ที่เป็นไปตามกฎหมาย

การนำข้อมูลที่จัดเก็บมาใช้งาน

เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อระบุตัวตนของพนักงาน
- เพื่อติดต่อสื่อสารกับพนักงาน
- เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐ
- เพื่อการจัดสวัสดิการแก่พนักงาน (การจ่ายค่าตอบแทน, ประกันสุขภาพ, ค่าประกัน ฯลฯ)
- ข้อมูลที่ท่านให้ไว้อาจถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่เราได้แจ้งไว้ หรือเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่เราจะได้แจ้งให้ทราบ
- เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม โดยได้รับความยินยอมจากพนักงาน

การเปิดเผยข้อมูล

เรามีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดังต่อไปนี้

- **เมื่อมีการร้องขอและการสอบสวนทางกฎหมาย:** เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของพนักงานก็ต่อเมื่อเรามีความเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลนี้จำเป็นเพื่อป้องกันการหลอกลวง, หนี โกงหรือเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐบัญญัติ, กฎหมาย, กฎระเบียบหรือข้อบังคับจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจตามคำสั่งศาล
- **ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม:**
ในบางครั้งเราอาจมีความจำเป็นต้องจัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อมาปฏิบัติในบางส่วนหรือทั้งหมดในธุรกิจของเรา
ในกรณีดังกล่าวเราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บรรดาผู้ให้บริการเหล่านี้
ในบางกรณีผู้ให้บริการอาจรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากพนักงาน
เราได้จำกัดวิธีที่ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจเข้าใช้งานและเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้
- **การโอนกิจการ:** ขณะที่เรายังคงพัฒนาธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่องนั้น เราอาจจะมีการขายหรือซื้อบริษัท, บริษัทย่อยหรือหน่วยธุรกิจ
ในการทำธุรกรรมดังกล่าว
โดยทั่วไปข้อมูลถือว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ทางธุรกิจที่ถูกถ่ายโอนแต่ยังคงอยู่ภายใต้สัญญาการรักษาข้อมูลส่วนตัวที่มีอยู่ก่อนหน้านี้
(ยกเว้นกรณีที่บุคคลยินยอมให้เป็นอย่างอื่น) เช่นกัน เหตุการณ์ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นี้
คิมบอลหรือสินทรัพย์ทั้งหมดของคิมบอลที่ได้รับ,
ข้อมูลของพนักงานอาจเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถูกถ่ายโอน
- **การให้ความคุ้มครองของคิมบอล และอื่นๆ:**
เราทำการเผยแพร่ข้อมูลเมื่อเราเชื่อว่าการเผยแพร่ข้อมูลนี้เหมาะสม
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการบังคับใช้หรือตามนโยบายของเราและข้อตกลงอื่นๆ
หรือการปกป้องสิทธิ, ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของคิมบอล
พนักงานหรือบุคคลอื่นๆ เป็นที่ทราบอย่างชัดเจนแล้วว่าสิ่งนี้ไม่รวมถึงการขาย, ให้เช่า,
แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวจากพนักงานเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าในการละเมิด
ข้อมูลผูกพันที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือประกาศความเป็นส่วนตัวที่เราได้เผยแพร่บนเว็บไซต์

การปรับปรุงและการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณ

พนักงานต้องปรับปรุงข้อมูลของตนเองทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เราสามารถรักษาข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อที่เราจะดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน และเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงาน แม้ว่าพนักงานจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวแต่เราก็ยังเก็บรักษาข้อมูลสำคัญๆ ก่อนหน้านี้ไว้ ดังนั้นพนักงานไม่ควรคิดว่าประวัติทั้งหมดจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของเราในขณะที่แจ้งให้เราราบถึงการเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ เราขอแนะนำให้คุณเข้าไปอัปเดตข้อมูลผ่านเครื่องมือบริการตนเองสำหรับพนักงาน เพื่อการเข้าถึง, การแก้ไข, ลบ หรือยกเลิกการใช้ข้อมูล พนักงานสามารถติดต่อกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เมื่อพนักงานลาออกจากการเป็นพนักงานของคิมบอล ข้อมูลส่วนตัวของเขาจะต้องถูกเก็บรักษาและทำลายตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว และสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ

ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เราได้จัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การตั้งรหัสผ่าน, การเข้ารหัสข้อมูล, การล็อกทางกายภาพ (ห้อง, ประตู) ฯลฯ

เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นความลับ หากพนักงานคนใดที่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น สิ่งสำคัญคือพนักงานคนนั้นๆ ได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างรวมถึง

- เก็บรักษากระดาษและสำเนาถาวรอื่นๆ (hard copy) ที่มีข้อมูลส่วนตัว ควรเก็บในสถานที่ปลอดภัยมีการล็อกไว้เมื่อไม่มีการใช้งาน

- เก็บรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จุดเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สาย (access point) อื่นๆ ควบตลอดภัย เมื่อไม่ใช้ก็ควรทำการออกจากระบบ (Log out) หรือล็อกเครื่อง
- รหัสผ่านและรหัสผู้ใช้ควรเก็บรักษาและไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ
- เมื่อเอกสารไม่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอีกต่อไป ให้ทำลายเอกสารนั้นโดยทันที โดยใช้เครื่องทำลายเอกสารหรืออุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตตามนโยบายการจัดเก็บเอกสารของบริษัท
- อย่าปล่อยให้สำเนาเอกสารที่ไม่ต้องการใช้งานอยู่ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย ให้ดำเนินการทำลายทันที
- ห้ามทำสำเนาหรือแจกจ่าย และบันทึกด้วยสื่ออื่นๆ ที่มีข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ห้ามอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลส่วนตัวควรเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยและไม่คัดลอกหรือส่งต่อด้วยวิธีอื่นๆ ให้กับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งภายใน และภายนอกคิมบอล

การละเมิดนโยบาย

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายข้อมูลส่วนตัวที่มีความสำคัญกับคิมบอล

หากมีการละเมิดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามควรแจ้งไปยัง Privacy

Compliance Manager ได้ที่ privacy@kimballelectronics.com

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะมีผลลงโทษทางวินัย

สูงสุดถึงขั้นให้ออกจากการเป็นพนักงานได้

หากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้ให้ส่งตรงไปยังสายด่วน Privacy Compliance

Manager ที่ <https://hotline.kimballelectronics.com/>

คิมบอล อิเล็กทรอนิกส์:

การปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานสากล

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สามารถติดต่อฝ่ายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ได้ที่ keiprivacy@kimballelectronics.com

หรือต้องการปรึกษาข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำพื้นที่ของท่านได้โดยตรง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คิมบอลมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสายด่วนส่วนบุคคล หรือการประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น

ทั้งนี้คิมบอลอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการค้ากลางสหรัฐอเมริกา (FTC)
เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย